

จดหมายเปิดผนึก

3 กรกฎาคม 2562

เรียน รองนายกรัฐมนตรี

สอบสวนการทำร้ายอย่างรุนแรงต่อนักกิจกรรม

และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ

ในนามของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ผมเขียนจดหมายเพื่อขอให้ท่านดำเนินการ เพื่อกู้คืนนักกิจกรรมทางการเมืองอย่างสงบ และให้มีการสอบสวนอย่างเหมาะสมต่อการโจมตีทำร้ายอย่างรุนแรงโดยคนร้ายไม่ทราบฝ่ายต่อนักกิจกรรม ซึ่งรวมถึง สิทธิชัย เสรีวิวัฒน์ อนุรักษ์ เจนตวนิชย์ และ เอกชัย หงส์กังวาน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกังวลอย่างยิ่งต่อความมั่นคงปลอดภัยของพวกเขาและนักกิจกรรมคนอื่น ๆ และกระตุ้นทางการไทยให้ดำเนินทุกมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองไม่ให้พวกเขาได้รับอันตราย

ความรุนแรงที่กระทำต่อนักกิจกรรมทางการเมืองและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย อยู่ในระดับที่น่าตกใจ ยกตัวอย่างเช่น เอกชัยถูกทำร้ายด้วยความรุนแรงถึงแก่ครั้งโดยคนร้ายไม่ทราบฝ่าย โดยสามารถระบุตัวคนร้ายได้เพียงจากเหตุการณ์เดียว เรามีข้อสังเกตว่า การโจมตีทำร้ายพวกเขาเป็นการใช้ความรุนแรงอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดช่วงเวลาของการทำร้าย สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้สังคมเห็นความไม่ปกติของการเลือกตั้ง และปัญหาเนื่องจากการตั้งรัฐบาลใหม่ พวกเขาและนักกิจกรรมคนอื่น ๆ ยังรายงาน ว่า ถูกข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกาย และการคุกคามอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการทำกิจกรรมของพวกเขา เราจึงขอให้รัฐบาลของท่านประณามต่อการข่มขู่และการทำร้ายเหล่านี้อย่างเปิดเผย ให้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาทางป้องกันเหตุร้าย และให้สอบสวนเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ เนื่องจากจนถึงปัจจุบันทางการยังไม่สามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทำร้ายตามรายละเอียดด้านล่าง แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าและข้อค้นพบในการสอบสวน และแจ้งให้ผู้เสียหายทราบข้อมูลเหล่านี้ รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนปฏิบัติในการสอบสวนเหตุการณ์ทำร้าย โดยให้แจ้งข้อมูลทันทีและอย่างสม่ำเสมอ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลยังเรียกร้องอีกครั้งให้รัฐบาลของท่าน คุ้มครองบุคคลให้สามารถใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบโดยไม่ต้องหวาดกลัวต่อการคุกคาม การตอบโต้ หรือการแก้แค้น และให้ยุติการดำเนินคดีอาญาอันเป็นการแทรกแซงสิทธิเหล่านี้ เรามีข้อสังเกตว่า นักกิจกรรมทั้งสามคนถูกดำเนินคดีอาญาหลายข้อหา อันเป็นผลมาจากการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ รวมทั้งการดำเนินคดีในข้อหาขู่ข่มขู่ ปลุกปั่น ละเมิดพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ และละเมิดข้อห้ามการชุมนุม “ทางการเมือง” ของบุคคลห้าคนหรือมากกว่านั้น ซึ่งข้อหาทั้งหมดล้วนเป็นการแทรกแซงโดยไม่ชอบธรรมต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบของพวกเขา

ในเดือนเมษายน 2562 ทางการได้ดำเนินคดีอาญาอีกข้อหาต่ออนุรักษ์ เจนตวนิชย์ ฐานละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการโพสต์เฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล และดำเนินคดีที่มีนัยยะมาที่ สิทธิชัย เสรีวิวัฒน์ จากการรณรงค์ล่ารายชื่อเพื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลย้ำข้อเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการดำเนินคดีอาญาใด ๆ ต่อบุคคลทั้งสาม และให้ยกเลิกบทลงโทษต่ออนุรักษ์ เจนตวนิชย์ ในข้อหาละเมิดข้อห้ามต่อการชุมนุม “ทางการเมือง” ของบุคคลห้าคนหรือมากกว่านั้น

เอกชัย หงส์กังวานยังแจ้งความว่าถูกทำร้ายทั้งหมดเก้าครั้ง ซึ่งมีเพียงครั้งเดียวที่ตำรวจสามารถจับคนร้ายมาดำเนินคดีได้ เขายังรายงานว่าการตรวจไม่สามารถเก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายเขาได้ รวมทั้งไม่สามารถรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าน่าจะมีอยู่ นักกิจกรรมคนอื่น ๆ รายงานว่า ไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้า

อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการสอบสวนการทำร้ายร่างกายพวกเขา ตามรายงานเหล่านี้ ผู้เสียหายอย่างน้อยหนึ่งคนต้องร้องขอต่อตำรวจหลายครั้ง เพื่อให้ได้พยานหลักฐาน และยังได้มอบภาพจากกล้องวีดีโอของเขาให้ แม้จะไม่ได้รับการร้องขอจากตำรวจ

เราจึงขอกระตุ้นให้รัฐบาลไทยดำเนินการสอบสวนอย่างเร่งด่วน อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ล่าเอียง และอย่างเป็นอิสระต่อเหตุการณ์ตามรายละเอียดด้านล่าง และให้นำตัวผู้กระทำผิดมาไต่สวนตามกระบวนการยุติธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานความเป็นธรรมระหว่างประเทศ

การทำร้ายนักกิจกรรมในปี 2562

28 มิถุนายน 2562

ประมาณเวลา 10.30 น. ชายไม่ทราบชื่อสี่คนรุมทำร้าย **สิริวิชญ์ เสรีวิวัฒน์** นักกิจกรรม ใกล้กับบ้านของเขาในกรุงเทพฯ ฯ ทั้งสี่คนสวมหมวกกันน็อคและใช้ไม้เบสบอลเป็นอาวุธ เดินทางโดยใช้มอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน ส่งผลให้สิริวิชญ์หมดสติเนื่องจากการทำร้าย

2 มิถุนายน 2562

ชายไม่ทราบชื่อห้าคนขี่มอเตอร์ไซค์มารุมทำร้าย **สิริวิชญ์ เสรีวิวัฒน์** โดยใช้ไม้ตีเข้าที่ศีรษะตรงป้ายรถเมล์บนถนนรัชดาภิเษก เวลาประมาณสี่ทุ่ม ส่งผลให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากบาดแผลที่ศีรษะ เป็นการทำร้ายที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่เขารณรงค์ล่ารายชื่อที่ใจกลางกรุงเทพฯ ฯ เพื่อไม่ให้วุฒิสภาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่

25 พฤษภาคม 2562

หนึ่งวันหลังจาก **อนุรักษ์ เจนตวนิชย์** โพสต์ในเฟซบุ๊กถึงแผนจัดการประท้วงในวันที่ 25 พฤษภาคมต่อต้านการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร เขาออกจากบ้านเพื่อเข้าร่วมการชุมนุมด้วยมอเตอร์ไซค์ เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้า ชายไม่ทราบชื่อหกคนพร้อมมอเตอร์ไซค์สองคันเข้ามารุมทำร้ายจนเขาตกจากรถระหว่างอยู่บนถนนใกล้กับบ้านในจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นได้ทุบตีเขาที่ศีรษะและร่างกายด้วยท่อเหล็ก เขาต้องเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บหลายวัน

12 พฤษภาคม 2562

ชายห้าคนได้รุมทำร้าย **เอกชัย หงส์กังวาน** ด้านนอกศาลอาญากรุงเทพฯ ฯ เมื่อเวลาประมาณ 8.30 น. ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส

1 เมษายน 2562 และ 31 มีนาคม 2562

คืนวันที่ 31 มีนาคม หลังจาก **อนุรักษ์ เจนตวนิชย์** และ **เอกชัย หงส์กังวาน** เข้าร่วมและจัดการชุมนุมล่ารายชื่อเพื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชายสองคนได้ใช้ไม้หน้าสามทำร้าย **อนุรักษ์ เจนตวนิชย์** ระหว่างอยู่ในบ้านของตนเอง ช่วงรุ่งเช้าของวันที่ 1 เมษายน บุคคลไม่ทราบฝ่ายได้จุดไฟเผารถยนต์ของ **เอกชัย หงส์กังวาน** ซึ่งจอดอยู่ด้านนอกบ้านของเขาในเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ฯ

5 มีนาคม 2562

หลัง **เอกชัย หงส์กังวาน** เข้าประชุมที่กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่มีต่อแพทย์สภาว่า บุคลากรทางการแพทย์ยังให้เกิดการใช้ความรุนแรงและการใช้คำพูดที่สร้างความเกลียดชัง คนร้ายไม่ทราบชื่อสองคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน ได้ใช้ท่อนไม้ไล่ตีเขาที่ศีรษะและร่างกาย

26 มกราคม 2562

คนร้ายไม่ทราบชื่อได้จุดไฟเผารถยนต์ของเอกชัย หงส์กังวาน ซึ่งจอดอยู่ด้านนอกบ้านของเขาในเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ฯ

19 มกราคม 2562

เวลาประมาณหนึ่งทุ่ม หลังจากเอกชัย หงส์กังวานเข้าร่วมการประชุมประท้วงอย่างสงบเพื่อเรียกร้องไม่ให้เลื่อนการเลือกตั้ง ชายสามคนซึ่งสวมหมวกกันน็อคได้เข้ามารุมทำร้ายเขาและเพื่อนใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่กรุงเทพฯ ก่อนหน้านั้นเอกชัยได้กินข้าวกับบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกองอำนาจการรักษาคความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของกองทัพไทย

นอกจากนั้น เอกชัย หงส์กังวานยังถูกรุมทำร้ายอย่างรุนแรงอีกอย่างน้อยสี่ครั้งระหว่างปี 2561 ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมประท้วงอย่างสงบ ทั้งการตรวจสอบการทุจริตของข้าราชการ หรือการประท้วงที่ทำเนียบรัฐบาลที่กรุงเทพฯ ฯ

ขอคุณล่วงหน้าที่ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ เรายินดีที่จะพบและพูดคุยกับท่าน และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้

ขอแสดงความนับถือ

นายนิโคลัส เบเคิลิ่ง

ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก

สำเนา: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ